

ประกาศ

เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

การแข่งขันรายการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาจีน

๑.๑ การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาจีน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

อ้างอิง เกณฑ์การแนบเอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าแข่งขันได้เรียนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน

แก้ไขเป็น ให้ใช้เอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ที่เป็นปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน โดยเอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ต้องแสดงรายวิชาภาษาจีนที่นับหน่วยกิต ไม่สามารถเป็นกิจกรรมชุมนุมหรือรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งหากเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต้องปรากฏผลการเรียน หรือหากเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ต้องแสดงรายวิชาที่เรียน

๑.๒ การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาจีน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

อ้างอิง เกณฑ์การแนบเอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าแข่งขันได้เรียนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน

แก้ไขเป็น ให้ใช้เอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ที่เป็นปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน โดยเอกสาร ปพ.๑ หรือ ปพ.๖ ต้องแสดงผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๗ และต้องแสดงรายวิชาที่นักเรียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วย (แม้จะยังไม่มีผลการเรียน) เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการศึกษา

๑.๓ การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาจีน (ทุกรายการ)

อ้างอิง ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ซึ่งมีบิดา และมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย ถือสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจีน (ฮ่องกง/ไต้หวัน/มาเก๊า/มาเลเซีย/สิงคโปร์) และไม่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

แก้ไขเป็น ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีสัญชาติ และเชื้อชาติไทยโดยกำเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติและเชื้อชาติไทย และถือสัญชาติ และเชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจีน (ฮ่องกง/ไต้หวัน/มาเก๊า/มาเลเซีย/สิงคโปร์) และไม่ใช่ภาษาจีนในการสื่อสาร

๒. การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)

อ้างอิง ระเบียบการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ส่วนหมายเหตุ: ไม่มีฉากและให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนในการแข่งขัน

แก้ไขเป็น ไม่มีฉากและให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนในการแข่งขัน ห้ามแต่งหน้าและตกแต่งร่างกาย ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงใดๆ ทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนกรรมการจะตัดคะแนนคนละ ๖ คะแนน จากเกณฑ์ การให้คะแนน ข้อ ๔.๓ ประเด็น: วิธีการแสดง ๓ คะแนน และการวางแผนการแสดง ๓ คะแนน

หมายเหตุ การลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มีรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน เป็นผู้ลงนามรับรอง

๓. การแข่งขันกิจกรรมที่มีบทสำหรับฝึกพูด (Script)

การแข่งขันทุกรายการกิจกรรมที่ต้องมีบทสำหรับฝึกพูด (Script) เช่น การแข่งขันเล่านิทาน และ การแข่งขันละครสั้น (ทุกภาษา) ให้นำส่ง Script ตามจำนวนกรรมการ โดย รายการภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ ชุด และ รายการภาษาต่างประเทศที่ส่ง จำนวน ๓ ชุด

หมายเหตุ ประกาศแก้ไข เพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฉบับนี้ เป็นเพียงประกาศที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เท่านั้น หากภายหลังมีประกาศจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติขึ้น เกณฑ์ในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติที่จะมีประกาศ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



(นายธนวัฒน์ สุขเกษม)

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ